

**ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV**



**BẢN TIN NỘI BỘ  
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ  
THÁNG 10 NĂM 2023**

**I - TIN TỨC THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC**

**1. ĐIỂM TIN THẾ GIỚI**

**\* Hà Lan chính thức đóng van mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu**  
Hà Lan đã chính thức dừng khai thác khí đốt tự nhiên từ mỏ (Groningen) ở miền Bắc nước này, đây mỏ khai thác khí đốt lớn nhất châu Âu.

<https://www.vietnamplus.vn/ha-lan-chinh-thuc-dong-van-mo-khi-dot-lonnhat-chau-au/899706.vnp>

**\* Giá dầu thế giới tăng mạnh trong quý III năm nay**

Giá dầu thế giới đã chứng kiến mức tăng mạnh gần 30% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.

<https://vtv.vn/the-gioi/gia-dau-the-gioi-tang-manh-trong-quy-iii-nam-nay20231001065940664.htm>

**\* Tổng thư ký LHQ kêu gọi "giải cứu" Các Mục tiêu Phát triển bền vững**

Ngày 19/9, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh SDG, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thực hiện kế hoạch toàn cầu nhằm "giải cứu" Các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG).

<https://www.vietnamplus.vn/tong-thu-ky-lhq-keu-goi-giai-cuu-cac-muc-tieuphat-trien-ben-vung/895183.vnp>

**\* ASEAN ký thỏa thuận tạo thuận lợi cho thông quan thương mại**

Tại Jakarta, cơ quan hải quan của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) đối với Chương trình nhà điều hành kinh tế được ủy quyền (AEO) của mỗi nước.

<https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/asean-ky-thoa-thuan-tao-thuan-loi-chothong-quan-thuong-mai-744997>

**\* Hoạt động sản xuất của Trung Quốc lần đầu mở rộng sau 6 tháng**

Theo dữ liệu chính thức công bố hôm qua (30/9), hoạt động sản xuất của Trung

Quốc đã lần đầu tiên mở rộng sau nửa năm trong tháng 9, cho thấy nền kinh tế thứ hai thế giới đã chạm đáy và đang dần phát triển ổn định trở lại.

<https://vov.vn/kinh-te/hoat-dong-san-xuat-cua-trung-quoc-lan-dau-mo-rongsau-6-thang-post1049637.vov>

## **2. TIN TỨC THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC**

### **\* Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thành việc cho ý kiến các luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6**

Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong thời gian 4,5 ngày và được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 12 đến 14/9 (đợt 1); đợt 2 từ ngày 18 đến 20/9 (đợt 2).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Kết quả của phiên họp là một trong những bước quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc cho ý kiến đối với các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới.

### **\* Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thành công tốt đẹp**

Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-11/9/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm chính là việc hai nước chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương.

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Đây cũng là sự tiếp nối truyền thống trong gần 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Với một lịch trình nghị sự dày đặc, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tạo bước chuyển mới trong quan hệ hai nước, góp phần hiện thực hóa nguyện vọng của người dân hai nước về một tương lai tươi

sáng và năng động, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu với báo chí sau Hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác với tinh thần Việt Nam là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ; nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới.

### **\* Thủ tướng chủ trì hội nghị làm việc với doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi toàn quốc**

Ngày 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Trong 8 tháng năm 2023, dù chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình thế giới với đặc điểm chung là lạm phát neo ở mức cao, tăng trưởng chậm lại, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự chỉ đạo, điều hành khoa học, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng duy trì đà "tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước" trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng có xu hướng quý sau tốt hơn quý trước; thu ngân sách Nhà nước đạt 69,4% dự toán; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát tốt.

Để doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thực sự trở thành "lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước" dẫn dắt các thành phần kinh tế khác, Thủ tướng nhấn mạnh 6 quan điểm chỉ đạo điều hành để tiếp tục để nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới khu vực DNNN.

*Thứ nhất*, cần theo dõi sát tình hình trong và ngoài nước, những vấn đề tích tụ đã nhiều năm, kịp thời đưa ra chính sách, giải pháp sát tình hình, khả thi và hiệu quả cao.

*Thứ hai*, DNNN đóng vai trò rất quan trọng trong dẫn dắt, tiên phong, mở đường, phát huy tối đa nguồn lực nắm giữ để tập trung cho đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

*Thứ ba*, DNNN đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, những ngành mới nổi.

*Thứ tư*, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện chủ sở hữu phải đồng hành, kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp.

*Thứ năm*, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, bản sắc văn hóa, đạo đức kinh doanh, nâng cao tính tự lực tự cường, tự vươn lên, phát triển bằng nội lực, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể.

*Thứ sáu*, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và đóng góp của nhân dân để xây dựng DNNN tiên phong, dẫn dắt, góp phần thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Tập trung tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với DNNN, đổi mới công tác đánh giá, sử dụng cán bộ đúng, trúng, phù hợp tình hình.

### **\* Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2023**

#### **Bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức**

Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 01/10/2023. Theo đó, 10 Thông tư quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị bãi bỏ. Các thông tư gồm: Thông tư số 13/2010/TT-BNV; Thông tư số 05/2012/TT-BNV; Thông tư số 06/2013/TT-BNV; Thông tư số 03/2015/TT-BNV; Thông tư số 05/2017/TT-BNV; Thông tư số 12/2012/TT-BNV; Thông tư số 15/2012/TT-BNV; Thông tư số 04/2015/TT-BNV; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP; Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

#### **Tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số**

Từ ngày 22/10, Thông tư số 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 229/2016/TT-BTC, bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 43/2023/TT-BTC. So với quy định tại Thông tư 229/2016/TT-BTC thì lệ phí đăng ký, cấp biển số xe đối với một số phương tiện tại Thông tư 60/2023/TT-BTC đã tăng. Điển hình, đối với lệ phí đăng ký xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) ở một số địa phương thuộc khu vực I tăng lên thành 20 triệu đồng/xe/lần đăng ký. Lệ phí đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời ở một số địa phương thuộc khu vực I tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/xe/lần đăng ký; khu vực II và III là 150 nghìn đồng.

#### **Công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm**

Ngày 08/9/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1137/QĐ-BGTVT công bố 04 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải bao gồm: cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu; cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật

và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; cấp lại Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.

## **II - ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ KHÔI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG**

### **\* Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, đợt 3 năm 2023**

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, đợt 3 năm 2023 cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ Đại hội XIII của Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ gắn với thực tiễn của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” do đồng chí Nguyễn Đức Hà, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt và đồng chí Phạm Văn Quang, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân giới thiệu nội dung “Tình hình Biển Đông và đối sách của Việt Nam trong thời gian tới”. Các nội dung chuyên đề vừa cập nhật, bổ sung kiến thức vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị có hiệu quả trong tình hình mới.

### **\* Hội thảo về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong các cấp ủy, cơ quan đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý**

Ngày 26/9/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong các cấp ủy, cơ quan đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và trao đổi về một số vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Theo Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối căn cứ Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và các quy định có liên quan, xây dựng dự thảo Danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, gửi xin ý kiến các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc và Vụ Tổ chức cán bộ của 07 ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự kiến xây dựng danh mục trong phạm vi là các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong các cấp ủy, cơ quan Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ căn cứ bảng chức danh này và các quy định hiện hành của Trung



ương để phối hợp quản lý, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông với các chức danh cấp ủy trong doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, cho ý kiến về các nội dung được đề cập trong dự thảo Danh mục, tập trung vào một số vấn đề cụ thể như: về khung số lượng cấp ủy một số đảng bộ sau khi tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và vấn đề tăng số lượng biên chế cho Cơ quan Đảng ủy Khối; một số vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước...

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu tại Hội thảo để hoàn thiện Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong các cấp ủy, cơ quan đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và một số vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

**\* Hội nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp**

*Ngày 19/9, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (gọi tắt là Luật số 69/2014/QH13).*

Báo cáo về nội dung dự án Luật thay thế Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đồng chí Bùi Tuấn Minh, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết: Luật số 69/2014/QH13 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho việc đầu tư vốn Nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới, hội nhập, cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn Nhà nước... Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, một số chủ trương, quan điểm chỉ đạo và hệ thống pháp luật có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp có thay đổi; quá trình triển khai thực hiện Luật số 69/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn qua rà soát cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế, chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cần thiết phải được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong thời gian tới.

Việc sửa đổi căn bản, toàn diện để xây dựng Hồ sơ Luật sửa đổi, thay thế Luật số 69/2014/QH13 nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và các cam kết quốc tế mà

Việt Nam đã tham gia ký kết về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tương xứng với nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, giữ vị trí then chốt trong nền kinh tế ...

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối yêu cầu các ban, đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các ý kiến bằng văn bản và gửi Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nội dung các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, đảm bảo thể chế hoá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trong tình hình mới.

### **III - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG**

#### **\* Quán triệt, phổ biến một số văn bản của Trung ương**

**Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan**

Ngày 18/8/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật (Quy định đã gửi toàn văn đến các cơ sở).

#### **\* Đảng uỷ TKV tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra giám sát**

Ngày 08/9, tại Công ty Than Uông Bí - TKV, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ TKV tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tiêu cực đối với 13 chi, đảng bộ được chuyển về trực thuộc Đảng bộ TKV.

Tại hội nghị, UBKT Đảng uỷ TKV đã đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát (KTGS) và kỷ luật đảng, công tác PCTN tiêu cực trong 7 tháng của 13 chi, đảng bộ được chuyển về trực thuộc Đảng bộ TKV. Theo đó, các chi, đảng bộ đã chú trọng thực hiện công tác KTGS, ban hành chương trình KTGS của cấp uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở và tổ chức thực hiện. Cấp uỷ cơ sở đã thực hiện tổng số 20 cuộc KTGS, đạt 65% KH năm; UBKT đảng uỷ thực hiện 29 cuộc, đạt 69% KH năm; một số đơn vị đã hoàn thành kế hoạch KTGS; cấp Chi bộ thực hiện 306 cuộc KTGS, đạt 44% kế hoạch. Nội dung KTGS là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện kế hoạch SXKD; công tác mua sắm, quản lý vật tư; công tác cán bộ, xây dựng Đảng; quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ...

UBKT Đảng uỷ TKV đã triển khai các nội dung trọng tâm công tác KTGS, và kỷ luật đảng, công tác PCTN tiêu cực 4 tháng cuối năm, trong đó tập trung: rà soát, thực hiện các nội dung, chương trình KTGS năm 2023; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ TKV về

công tác KTGS và kỷ luật đảng, công tác PCTN tiêu cực để thực hiện, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến công tác KTGS và kỷ luật Đảng, công tác PCTN tiêu cực; trao đổi nghiệp vụ công tác KTGS; công tác phối hợp KTGS...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy và UBKT các cơ sở Đảng trong triển khai, thực hiện công tác KTGS và kỷ luật đảng, công tác PCTN tiêu cực. Đồng chí đề nghị 13 chi, đảng bộ mới chuyển về trực thuộc Đảng bộ TKV nhanh chóng ổn định các hoạt động, các mặt công tác, trong đó có công tác KTGS; rà soát, thực hiện hoàn thành các nội dung, chương trình KTGS năm 2023; tăng cường phối hợp thực hiện công tác KTGS với Đảng ủy Than Quảng Ninh và cơ quan chuyên môn, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy TKV về nâng cao chất lượng công tác KTGS; căn cứ chương trình KTGS toàn khoá của cấp uỷ và nghị quyết, chương trình KTGS của Đảng ủy TKV, xây dựng chương trình KTGS năm 2024, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác KTGS.

**\* Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh: Hành trình về nguồn nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023)**

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023) của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN), từ ngày 15-17/9/2023, Đoàn công tác của Đảng ủy TKV và Đảng ủy TQN do đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV làm Trưởng đoàn đã có chuyến hành trình về nguồn tại Di tích địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày nay).

Tại Di tích địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng và các thành viên trong Đoàn đã dâng hương tại Nhà bia di tích Ban Kiểm tra Trung ương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những cống hiến to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Cũng trong chương trình về nguồn, Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó và thăm quan, tìm hiểu những địa danh lịch sử trong Khu di tích.

Hoạt động về nguồn của Đảng ủy TKV và Đảng ủy TQN nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, giúp cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng hiểu sâu sắc hơn về quá



trình ra đời, phát triển, trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, cổ vũ, động viên cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Tập đoàn không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, bản lĩnh, năng lực công tác, khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

### **\* Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo - Dân vận năm 2023**

Từ ngày 06 - 08/9/2023, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh phối hợp tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo - Dân vận cho 79 cán bộ của hai đảng bộ. Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được lắng nghe một số chuyên đề:

*“Những nội dung mới trong công tác Tuyên giáo - Dân vận”* do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền giảng;

*“Kỹ năng tuyên truyền miệng và nắm bắt định hướng dư luận xã hội”* do Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Thu Hà, Học viện Hành chính Quốc gia truyền giảng;

*“Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở bộ, ngành”* do Tiến sỹ - Báo cáo viên Đậu Trọng Hào - Ban Tổ chức Trung ương truyền giảng.

### **\* Một số kết quả công tác xây dựng Đảng nổi bật trong tháng 9 năm 2023**

#### **(1) Công tác chính trị, tư tưởng**

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị tháng 7, nhiệm vụ tháng 8/2023; tuyên truyền các ngày lễ lớn: kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023); kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Ngành Khoáng sản (15/9/1958-15/9/2023)...

- Ban hành: kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về *“tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”*...

- Chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TKV trong tháng 9/2023.

### **(2) Công tác tổ chức, cán bộ**

- Trình Đảng ủy Khối xem xét phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy TKV nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

- Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thẩm định hồ sơ, kiện toàn bổ sung cấp ủy và cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc (*diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quản lý*).

- Đề nghị Đảng ủy Khối xem xét, quyết định tiếp tục thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Tổng công ty Điện lực - TKV; xem xét, quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP, nâng cấp 03 đảng bộ bộ phận thành 03 đảng bộ cơ sở, nâng cấp 02 chi bộ trực thuộc thành 02 chi bộ cơ sở, thành lập Đảng bộ cơ sở Cơ quan Tổng công ty Khoáng sản.

- Kết nạp 91 quần chúng ưu tú vào đảng; công nhận đảng viên chính thức 58 đồng chí; Chuyển sinh hoạt đảng cho 75 đảng viên.

### **(3) Công tác kiểm tra, giám sát**

- Tổ chức làm việc về triển khai công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với 13 tổ chức đảng mới chuyển về Đảng bộ Tập đoàn.

- Tổ chức hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra đảng.

- Triển khai hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV tại Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty Chế biến than Quảng Ninh và Tổng công ty Khoáng sản.

- Triển khai chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TKV tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, Công ty Xây lắp Mỏ - TKV và Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin.

### **(4) Công tác dân vận**

- Ban hành văn bản chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Ban hành: Kế hoạch kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TKV; Công văn số 1329-CV/BCĐDCCS, ngày 27/9/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TKV triển khai kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

- Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể phát huy dân chủ, làm tốt công tác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết những vướng mắc trong quan hệ lao động tại nơi làm việc; giám sát, phối hợp chỉ đạo các đơn vị xây dựng, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

### **\* Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác xây dựng Đảng trong tháng 10/2023**

#### **(1) Công tác chính trị, tư tưởng**

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý III/2023; các ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước và Tập đoàn như: kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954- 10/10/2023); kỷ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2023); kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng: 93 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2023), ngày truyền thống Ban Dân Vận (15/10/1930-15/10/2023), ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1903- 18/10/2023); 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2023); kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Tổng công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994-10/10/2023); trong đó chú trọng tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023)...

- Ban hành: kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “*tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương*”; hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ TKV kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023); các công văn: đơn đốc triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, quán triệt, định hướng tuyên truyền về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; các báo cáo: kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị...

- Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV năm 2023 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

#### **(2) Công tác tổ chức, cán bộ**

- Kiện toàn, bổ sung BCH, BTV Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phê duyệt.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Đảng ủy TKV cho phù hợp với các Quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối.

- Xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc (theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối).

- Phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng theo kế hoạch được duyệt trong năm 2023 tại Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin.

### **(3) Công tác kiểm tra, giám sát**

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy TKV về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là đối với 13 tổ chức đảng mới được tiếp nhận về trực thuộc Đảng bộ TKV.

- Thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

- Tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liệu và làm việc với Đoàn kiểm tra số 34-QĐ/KTĐUK của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (nếu có).

- Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn triển khai các cuộc giám sát đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Xây lắp mỏ và Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ mỏ theo kế hoạch đề ra.

### **(4) Công tác dân vận**

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác dân vận.

- Ban hành các công văn: về việc chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở quán triệt, triển khai Luật Dân chủ cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn thực hiện Luật Dân chủ cơ sở; chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc quán triệt thực hiện các Kết luận số 459-KL/ĐUK, ngày 23/8/2023 của Đảng ủy Khối, Quy định 01-QĐi/ĐUK, ngày 07/5/2018 của Đảng ủy Khối, Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 và Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại các đơn vị: Công ty Than Khe Chàm, Công ty Than Nam Mẫu và Công ty Nhôm Lâm Đồng.

## **IV - HOẠT ĐỘNG NỘI BẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ**

**\* Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam**

(1) Tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tập đoàn trong 02 ngày 28-29/9/2023.

(2) Lắp đặt, thay thế 28 pano tuyên truyền về công tác An toàn vệ sinh lao động tại khai trường sản xuất các đơn vị Hàm lò, Lộ thiên, sàng tuyển chế biến.

(3) Tổ chức nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện hệ thống quản lý, dự báo tâm lý an toàn, sức khỏe người lao động tại 02 đơn vị thí điểm đề án là Công ty than Hạ Long và Công ty CP than Hà Lâm.

(4) Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết trung thu cho 800 cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, tật nguyền, tự kỷ với số tiền 800 triệu đồng và thăm 13 điểm trường Mầm non với số tiền 90 triệu đồng.

(5) Tổ chức hội nghị nghe phản ảnh hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023 tại 04 vùng: Hà Nội, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả.

(6) Thực hiện giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ chính sách cho lao động nữ tại 03 đơn vị: Trường Cao đẳng TKV, Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ; Công ty than Mạo Khê.

#### \* Đoàn Thanh niên TKV

(1) Đoàn Thanh niên TKV tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi vùng cao” tại Yên Bái, trao tặng 40 cặp sách, 40 suất bánh trung thu, 40 suất vở viết và bút cho các em học sinh người dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn tại Trường PTDT Bán trú TH&THCS Suối Giàng, Yên Bái.

(2) Tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2023 với sự tham gia của hơn 700 đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc.

(3) Các cấp bộ Đoàn phối hợp cùng chuyên môn và Công đoàn đơn vị tổ chức tặng bánh trung thu cho người lao động tại đơn vị và tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu là con CBCNV và thiếu nhi tại địa phương nơi đơn vị đứng chân hoạt động.

(4) Tổ chức tặng quà cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Thọ, Thái Bình với 19 suất quà tổng trị giá 17,2 triệu đồng.

(5) Đoàn TKV có 01 người là đồng chí Đào Văn Hưng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Than Thống Nhất đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ I năm 2023 do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

### V - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

\* 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 126 ngàn tỷ đồng

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 9 năm 2023: than nguyên khai sản xuất 2,83 triệu tấn, than tiêu thụ 3,9 triệu tấn, đất bóc 11,8 triệu m<sup>3</sup>, đào lò 22,7 ngàn mét. Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 120 ngàn



tấn, tiêu thụ 137,1 nghìn tấn; tinh quặng đồng sản xuất 5,5 nghìn tấn; đồng tấm 1,93 nghìn tấn; kẽm thỏi 900 tấn; phôi thép 12,2 nghìn tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện 616 triệu kWh. Sản xuất thuốc nổ 5.600 tấn; tiêu thụ 8.800 tấn. Sản xuất 13 nghìn tấn, tiêu thụ 13 nghìn tấn Amon Nitrat. Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 14,09 nghìn tỷ đồng.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2023: doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 126,34 nghìn tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm. Than nguyên khai sản xuất 28,75 triệu tấn, đạt 73,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ 36,29 triệu tấn, đạt 78,1% kế hoạch năm; đất bóc 95,2 triệu m<sup>3</sup>, đạt 60% kế hoạch năm; đào lò 197,54 nghìn mét, đạt 71% kế hoạch năm. Sản xuất Alumin quy đổi 1,1 triệu tấn, đạt 85% kế hoạch năm; tiêu thụ Alumin 1,07 triệu tấn, đạt 83% kế hoạch năm. Tinh quặng đồng sản xuất 74,2 nghìn tấn, đạt 73% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 23 nghìn tấn, đạt 76,7% kế hoạch năm; kẽm thỏi sản xuất 9,4 nghìn tấn, đạt 99% kế hoạch năm... Sản xuất điện 6,73 tỷ kWh, đạt 70,2% kế hoạch năm. Hoá chất, VLNCN sản xuất 52,2 nghìn tấn, đạt 68,3% kế hoạch năm; cung ứng thuốc nổ 79 nghìn tấn, đạt 68,3% kế hoạch năm. Sản xuất Nitrat Amon 135,4 nghìn tấn, đạt 71,3% kế hoạch năm, tiêu thụ Amon Nitrat 125,6 nghìn tấn, đạt 66,1% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt khoảng 23,4 nghìn tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch năm...

**Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch quý IV/2023:** than nguyên khai sản xuất 8,5 triệu tấn, tiêu thụ than 13,21 triệu tấn; bóc đất đá 46 triệu m<sup>3</sup>, mét lò đào mới 74,2 nghìn mét; sản xuất Alumina 352 nghìn tấn, tinh quặng đồng 25.250 tấn, đồng tấm 7.000 tấn, kẽm thỏi 2.000 tấn; sản xuất điện 2,92 triệu Kwh; sản xuất thuốc nổ 20.800 tấn, cung ứng thuốc nổ 31.200 tấn, sản xuất Amon Nitrat 44.600 tấn, tiêu thụ Amon Nitrat 54.500 tấn...

#### **\* Lãnh đạo TKV làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình**

*Ngày 18/9, lãnh đạo Tập đoàn đã có chương trình làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc và công tác đầu tư của TKV tại tỉnh Thái Bình.*

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đầu tư, mở rộng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat thuộc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình và công tác cung ứng than cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 và 2. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Ngô Đông Hải trân trọng sự đóng góp của TKV với tỉnh Thái Bình, đặc biệt là việc Nhà máy sản xuất amon nitrat hoạt động ổn định, mỗi năm đóng góp khoảng 100 tỷ vào thu ngân sách nội địa tỉnh. Trong hoạt động của các nhà máy nhiệt điện, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng TKV đã đảm bảo cung ứng đủ than cho hoạt động của nhà máy, qua đó đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. Tỉnh Thái Bình hoàn toàn ủng hộ việc TKV sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh. Sau khi đi kiểm tra sản xuất Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình thuộc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình (Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngô Hoàng Ngân đề nghị Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình cùng Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin nghiên cứu, xây dựng định hướng phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng đến phát triển Nhà máy sản xuất amon nitrat thành khu công nghiệp xanh, hiện đại có thể chế biến sâu tiền chất; nghiên cứu xây dựng tổ hợp tự chủ sản xuất amoniac cung cấp đầu vào

cho sản xuất amon nitrat; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, bảo dưỡng các thiết bị; chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, tăng cường chuyển đổi số để quản trị doanh nghiệp hiện đại...

**\* TKV và Tổng Công ty Đông Bắc ký thỏa thuận hợp tác cung cấp than dài hạn với EVN**

*Ngày 20/9, tại Trụ sở của TKV đã diễn ra Hội nghị thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TKV, Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) sử dụng than anthracite trong EVN.*

Tại hội nghị, lãnh đạo TKV, Tổng công ty Đông Bắc, EVN đã tiến hành quá trình trao đổi, đàm phán, thỏa thuận hợp tác nhằm mục tiêu đảm bảo nguồn cung than ổn định, dài hạn cho sản xuất điện của các nhà máy trong EVN; đồng thời EVN cũng tạo điều kiện thuận lợi cho TKV, Tổng công ty Đông Bắc trong công tác điều hành, sản xuất, nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cung ứng than cho các NMNĐ của EVN. Ba doanh nghiệp cùng thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao về mục tiêu phối hợp, hợp tác.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân bày tỏ sự tin tưởng, TKV cùng Tổng công ty Đông Bắc và EVN sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ, cùng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Sau ký kết thỏa thuận, lãnh đạo EVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành để TKV, Tổng công ty Đông Bắc có cơ sở triển khai các giải pháp như đầu tư, tăng sản lượng, nhập khẩu..., nhằm đảm bảo than cho phát điện.

Cũng trong hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cùng Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và lãnh đạo các EVNGENCO đã trao đổi chi tiết, cụ thể về một số nội dung thỏa thuận nhằm đi đến thống nhất, ký kết thỏa thuận. Các bên thống nhất về nguyên tắc TKV và Tổng công ty Đông Bắc sẽ chịu trách nhiệm chính trị về cung cấp đủ than Anthracite cho vận hành toàn bộ các nhà máy nhiệt điện của EVN/EVNGENCO từ năm 2024 và các năm tiếp theo trong suốt thời gian vận hành của nhà máy; khối lượng, chất lượng, tiến độ cung cấp theo kế hoạch thống nhất hằng năm của các bên thống nhất trong kế hoạch 5 năm.

**\* TKV ủng hộ tỉnh Lào Cai 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả do thiên tai**

*Ngày 22/9, tại UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã đại diện lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên của TKV tại tỉnh Lào Cai trao 2 tỷ đồng ủng hộ cho hoạt động an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh.*

Đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình thiệt hại do thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt tại thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát. Hiện các cấp, các ngành và địa phương vẫn đang tích cực triển khai các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất.

Về phía TKV, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những mất mát về người, tài sản mà người dân một số địa phương của Lào Cai phải gánh chịu trong đợt mưa lũ, sạt lở đất vừa qua. Để chia sẻ với những rủi ro đó, TKV ủng hộ tỉnh Lào Cai 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai tại Sa Pa

và Bát Xát. Đồng thời, TKV mong muốn được kết nối, trao 1 tỷ đồng hỗ trợ 20 gia đình tại xã Tả Phời xây dựng nhà ở sau sự cố bụi công xả tràn hồ chứa bùn đuôi quặng của Nhà máy Tuyển quặng đồng Tả Phời.

**\* Hội thảo về Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở chất lượng than thương phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam**

*Ngày 21/9, tại Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy chủ trì Hội thảo về Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) chất lượng than thương phẩm của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.*

Tại hội thảo, Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin (đơn vị được giao thực hiện) đã trình bày báo cáo kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành thay thế TCCS về chất lượng than thương phẩm của TKV. Báo cáo gồm có 04 chương: Sự cần thiết, mục tiêu; Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn cơ sở tại các đơn vị của TKV trong những năm gần đây và các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn cơ sở; Rà soát, sửa đổi, bổ sung TCCS về than thương phẩm của TKV; Đề xuất dự thảo TCCS về than thương phẩm của TKV.

Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết đối với sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ than của TKV, đặc biệt năm 2023 và các năm tới nhu cầu than tiếp tục tăng cao. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện TCCS than thương phẩm mới của TKV đáp ứng cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ than, phục vụ nhu cầu than tiêu thụ, nhất là than cho điện. Phó TGD Tập đoàn Phan Xuân Thủy đánh giá cao Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin và các Ban chuyên môn liên quan của Tập đoàn đã tích cực triển khai thực hiện Dự thảo TCCS than thương phẩm, đồng thời chỉ đạo Ban KCM chủ trì cùng Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để báo cáo Tập đoàn duyệt ban hành trong tháng 10/2023.

**\* Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi TKV lần thứ XII, năm 2023: 110 thí sinh đạt danh hiệu ATVSV xuất sắc**

*Trong 2 ngày 28-29/9, tại Công ty CP Than Hà Lâm, Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi lần thứ XII, năm 2023 do Tập đoàn tổ chức đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức Hội thi đã trao danh hiệu ATVSV giỏi cho 10 thí sinh, danh hiệu ATVSV xuất sắc cho 110 thí sinh và trao giải cho các tập thể đạt thành tích.* Hội thi ATVSV giỏi cấp Tập đoàn lần thứ XII, năm 2023 có 30 đơn vị tham gia với tổng số 120 ATVSV được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Nội dung thi gồm: Phần thi hiểu biết ngành, nghề của ATVSV (thi viết); Phần thi Game show: có 03 phần thi: “Khởi động” - Hình ảnh nhận diện vi phạm, nguy cơ mất an toàn trong LĐSX; “Tăng tốc” - Kiến thức về chính sách pháp luật ATVSLĐ và “Về đích” - Thực hành sơ cấp cứu, băng bó cứu thương... Đây là lần đầu tiên Hội thi tổ chức với hình thức Game show, giúp các thí sinh và cán bộ, CNLĐ theo dõi tại Hội thi có điều kiện tìm hiểu, trao đổi, tiếp thu các nội dung mới liên quan đến chính sách pháp luật an toàn lao động, thực hiện công tác ATVSLĐ ở các cơ sở, các hoạt động của ATVSV, nhận diện các nguy cơ và các biện pháp phòng tránh, triệt tiêu tối đa tai nạn và sự cố...

Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã công nhận và trao giấy chứng nhận, khen thưởng cho 10 thí sinh đạt ATVSV giỏi và 110 thí sinh đạt danh hiệu ATVSV xuất

sắc cấp Tập đoàn năm 2023. Giải tập thể được trao cho 14 đơn vị đạt các giải Nhất, Nhì, Ba; 16 đơn vị còn lại đạt giải Khuyến khích.

**\* TKV đóng góp tích cực vào thành công của Hội thao chào mừng 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp**

*Ngày 9/9, tại TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ bế mạc và trao giải Hội thao chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (Ủy ban QLVNN) tại doanh nghiệp (29/9/2018 - 29/9/2023). Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban dự và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.*

Hội thao chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018 - 29/9/2023) đã trải qua 1 tháng thi đấu nhiệt huyết với sự tham gia tích cực của 19 Tập đoàn, Tổng Công ty. Trong 02 ngày 08-09/9, Giải bóng bàn và vòng Chung kết giải bóng đá được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đăng cai tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng TP Cẩm Phả (do Công ty CP Than Cao Sơn đăng cai) và Chung kết giải bóng đá tổ chức tại Sân bóng đá Cửa Ông (do Công ty Tuyển than Cửa Ông đăng cai). Sau thời gian thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu hết mình và thể hiện tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên, đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi và nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả, cổ động viên những trận đấu hay, những đường bóng, bàn thắng đẹp mắt, Hội thao đã thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cũng ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị thành viên, trong đó có TKV trong việc tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp, đặc biệt đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Giải bóng bàn và vòng Chung kết giải bóng đá tại TP Cẩm Phả, góp phần quan trọng vào thành công chung của Hội thao.

**\* Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty CP Than Cao Sơn - TKV**

*Ngày 27/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đã đi kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty CP Than Cao Sơn - TKV.*

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân cùng Đoàn công tác của Tập đoàn đã đi kiểm tra hiện trường khu mặt bằng và kho than sàng 2 của Than Cao Sơn. Theo báo cáo của Công ty CP Than Cao Sơn, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực vượt khó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu 9 tháng năm 2023 của Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra: than nguyên khai sản xuất trên 2,5 triệu tấn, dự kiến cả năm trên 3,1 triệu tấn; than tiêu thụ trên 3,6 triệu tấn, dự kiến cả năm trên 4,4 triệu tấn; đất bóc trên 28,9 triệu m<sup>3</sup>; doanh thu trên 5.900 tỷ đồng; công tác an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ cơ bản ổn định và được giữ vững...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn Tập đoàn đã tham gia các ý kiến với Công ty về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, chuẩn bị các điều kiện và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024, công tác đầu tư, nâng cao năng lực bốc xúc, vận tải, đáp ứng cho sản xuất, tăng sản lượng...



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch năm 2023, Than Cao Sơn cần tập trung đẩy mạnh sản xuất, có các giải pháp để tăng sản lượng, tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực bốc xúc, vận tải. Đồng thời đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 sản xuất 4,1 triệu tấn than, trong đó khai trường Cao Sơn 3,5 triệu tấn, Khe Chàm II là 600.000 tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Tập đoàn trong năm 2024. Bên cạnh đó, Than Cao Sơn cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho CNLĐ, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho công nhân; quy hoạch mặt bằng công nghiệp, thực hiện tốt công tác môi trường xanh, sạch, đẹp.

**\* Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy kiểm tra công tác an toàn, kỹ thuật tại Than Mông Dương**

Ngày 29/9, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy đã đi kiểm tra thực hiện công tác an toàn, kỹ thuật và làm việc với Công ty CP Than Mông Dương. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy cùng đoàn công tác của Tập đoàn đã đi kiểm tra hiện trường sản xuất than hầm lò tại mức -400, việc thực hiện công tác an toàn lao động, kỹ thuật cơ bản trong sản xuất và làm việc với Công ty CP Than Mông Dương. Theo báo cáo của Công ty, 9 tháng đầu 2023, Than Mông Dương đã giữ vững công tác an toàn, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng về người và thiết bị; công tác KTCB được giám sát, quản lý các chỉ tiêu công nghệ năm 2023, đặc biệt là các chỉ tiêu chính quan trọng như hệ số mét lò, tỷ lệ huy động than các vỉa, chất lượng than, mét lò xén, tỷ lệ mét lò đá/mét lò CBSX... đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 của Than Mông Dương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy đề nghị, Công ty tiếp tục phát huy, tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, đảm bảo ATLĐ trong quý IV và cả năm 2023, đồng thời tạo diện sản xuất, xây dựng kế hoạch SXKD và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất năm 2024. Trong công tác đầu tư, Công ty cần rà soát lại các dự án, công trình, đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển sản xuất. Phát huy các công nghệ hiện đại trong đào lò và khai thác, lò chợ cơ giới hoá; nghiên cứu đầu tư công nghệ mới, hiện đại hơn, thay thế cho công nghệ cũ ở một số lò chợ, thay thế hệ thống tời cũ bằng hệ thống tời MDK; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đi lại, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động trong điều kiện tăng sản lượng, cường độ làm việc cao; xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, quy hoạch mặt bằng công nghiệp, văn phòng làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

**\* Gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp**

Ngày 09/9, tại Phân xưởng Tuyển than 1, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Lễ gắn biển công trình “Hệ thống thu hồi than tại Phân xưởng Tuyển than 1 và Phân xưởng Tuyển than 2”- Công trình chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (QLVNN) tại Doanh nghiệp 29/9 (2018 - 2023). Công trình “Hệ thống thu hồi than tại Phân xưởng Tuyển than 1 và Phân xưởng Tuyển than 2” có giá trị đầu tư 25,66 tỷ đồng, được TKV giao mục tiêu thi đua là công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban QLVNN tại



Doanh nghiệp 29/9 (2018 - 2023). Công trình triển khai thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị từ ngày 24/2/2023. Bằng sự cố gắng nỗ lực và tinh thần lao động sáng tạo, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tích cực phối hợp với các nhà thầu hoàn thành toàn bộ các hạng mục của dự án, đến ngày 31/5/2023, hệ thống thu hồi than Phân xưởng Tuyển than 1 và Tuyển than 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, kịp thời phục vụ sản xuất của Công ty.

Công trình hoàn thành có ý nghĩa lớn đối với Công ty Tuyển than Cửa Ông nói riêng và toàn Tập đoàn nói chung, góp phần bảo đảm công tác bảo vệ môi trường trong mặt bằng sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hướng tới tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch” của TKV và thực hiện mục tiêu tiết kiệm chi phí từ việc thu hồi triệt để than và nước trong quá trình sản xuất, tiết kiệm nhân công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhân dịp này, Tập đoàn đã thưởng 70 triệu đồng cho Công ty Tuyển than Cửa Ông vì đã hoàn thành mục tiêu thi đua - công trình “Hệ thống thu hồi than tại Phân xưởng Tuyển than 1 và Phân xưởng Tuyển than 2”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp 29/9 (2018 - 2023).

## **VI - THÔNG TIN NỘI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV THÁNG 9, QUÝ III/2023**

1. Cấp ủy các cấp trong Tổng công ty tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 212-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tổ chức sơ kết công tác Quý III, 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2023.

2. Trong 9 tháng, đã xây dựng, ban hành tổng số 345 văn bản, trong đó 10 nghị quyết giai đoạn, nghị quyết chuyên đề, 05 chương trình, 09 quy định, 59 kế hoạch, văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo. Các văn bản đã được quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và cả hệ thống.

3. Tổ chức duy trì tuyên truyền trên trang fanpage của Tập đoàn, Tổng công ty cũng như duy trì bản tin sinh hoạt nội bộ. Hệ thống tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp tập trung tuyên truyền, nắm chắc diễn biến tư tưởng, định hướng công tác công tác tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; Tổ chức 01 hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 06-NQ/ĐU, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Đã có 33 tác phẩm dự thi “Giải búa liềm vàng năm 2023” được đăng trên trang web của Tổng công ty và gửi dự thi cấp TKV (Đảng bộ Cơ quan 05 tác phẩm, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Đông Triều 05 tác phẩm, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Sơn Động 8 tác phẩm, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả 10 tác phẩm, Đảng bộ Công ty Thủy điện Đèo Nai 5 5 tác phẩm).

Kết quả: Đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng viên, CNLĐ và trong cả hệ thống.

4. Duy trì nề nếp sinh hoạt các cấp ủy các cấp, sinh hoạt chi bộ. Trong 9 tháng đã tổ chức 15 cuộc họp BTV, 13 cuộc họp BCH Đảng bộ Tổng công ty.

5. nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên. Xem xét, quyết định kết nạp 02 đảng viên, tổng số đảng viên được kết nạp trong 9 tháng là 19 đồng chí (đợt 03/2/2023: 02 đảng viên; đợt 19/5/2023: 15 đảng viên; đợt 02/9/2023: 02 đảng viên). Làm thủ tục tiếp nhận đến 02 đảng viên, chuyển đảng ra ngoài Đảng bộ cho 01 đảng viên; Đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay là 478 đồng chí đang sinh hoạt tại 18 chi bộ của 05 đảng bộ cơ sở trực thuộc

6. Ban hành quyết định giám sát đối với BCH Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo chương trình KTGS năm 2023. Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở rà soát để triển khai hoàn thành chương trình KTGS năm 2023 và chỉ đạo hoàn thành chương trình KTGS của các chi bộ trực thuộc cơ sở theo kế hoạch.

7. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu đề ra các giải pháp lãnh đạo ổn định tư tưởng, đảm bảo an ninh, trật tự và duy trì nhịp độ sản xuất của toàn Tổng công ty. Công đoàn và Đoàn TN Tổng công ty phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương của cấp ủy, cơ chế điều hành của chuyên môn để thông qua đó tạo sự đồng thuận đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động sản xuất.

#### 8. Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

##### a. Dự kiến các chỉ tiêu sản lượng Quý III, 9 tháng năm 2023

- Điện sản xuất đạt 2,080 tỷ kWh, lũy kế 6,698 tỷ kWh bằng 69,78% KH TKV và bằng 104,4% cùng kỳ;

- Đất bóc đạt 189,563 m<sup>3</sup>, lũy kế 521.933 m<sup>3</sup> bằng 87% KH và bằng 97,6% so với cùng kỳ;

- Than nguyên khai đạt 29.501 tấn, lũy kế 105.068 tấn bằng 87,5% KH và bằng 105,6% cùng kỳ;

- Than tiêu thụ đạt 27.448 tấn, lũy kế 91.273 tấn bằng 75,4% KH và bằng 89% cùng kỳ; b.

##### b. Dự kiến các chỉ tiêu giá trị

- Doanh thu tổng số đạt 2.564 tỷ đồng, lũy kế 8.525 tỷ đồng bằng 70,9% KH, bằng 101,8% cùng kỳ;

- Lợi nhuận -95,8 tỷ đồng, lũy kế 423 tỷ đồng bằng 80,2% KH và bằng 55,4% cùng kỳ;

- Dự kiến tổng giá trị thực hiện đầu tư 9 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty là 81.886 triệu đồng, đạt 56,3% so với kế hoạch TKV giao đầu năm tại văn bản số 225/TKV-ĐT ngày 18/01/2023 (145.551 triệu đồng).

- Dự án Na Dương II: đã mở thầu và đóng thầu gói thầu EPC vào ngày 22/9/20203, đã có 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Đang tập trung nguồn lực để rút ngắn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Đảm bảo được việc làm và thu nhập ổn định cũng như thực hiện tốt chế độ, chính sách với người lao động. Dự kiến tiền lương 9 tháng bình quân 16,7 triệu đồng/người/tháng. Tổng số lao động toàn Tổng công 1.929 người, số lao động giảm tuyệt đối lũy kế từ đầu năm là 26 người.

9. Trong quý III, các nhà máy nhiệt điện đều tiến hành bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị. Công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các tổ máy và công tác sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị theo kế hoạch đang thực hiện đảm bảo đúng theo tiến độ và chất lượng đề ra.

10. Tổng công ty và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ hoạt động sản xuất. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, không có sự cố về môi trường, cháy nổ.

Nguồn:

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023 của Đảng ủy Tập đoàn TKV.

- Báo cáo Sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2023 của Đảng ủy Tổng công ty.